

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรื

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

## ด้านสังคม

๑. ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ขึ้นในสังคม เช่น การจัดระเบียบที่อยู่อาศัยในชุมชน พื้นที่ริมแม่น้ำคูคลอง พื้นที่ค้าขาย หาบเร่ แผงลอย  
การปราบปรามการขายสินค้าหนีภาษี สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ให้ทุกส่วนราชการ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้ถูกต้อง ด้วยความเหมาะสม รอบคอบ รวมทั้งให้คำนึงถึง  
ผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและให้พิจารณากำหนดแนวทาง/มาตรการรองรับเพื่อให้ความช่วยเหลือ  
เยียวยาผู้ประกอบการ/ประชาชนผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการให้เหมาะสมตามแต่กรณีด้วย

## ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๒. ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ  
สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนยุติธรรมให้ประชาชนทราบอย่างถูกต้อง  
และทั่วถึงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการนำเงินจากกองทุนยุติธรรมมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
ให้สามารถเข้าถึงและได้รับความเป็นธรรมได้ตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำ  
ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การใช้เป็นเงินช่วยเหลือประชาชนในการฟ้องร้องดำเนินคดี การใช้เป็นเงินประกันตัว  
ผู้ต้องหาหรือจำเลย เป็นต้น

## ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๓. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรืในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑  
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้น  
จากพลาสติกเนื่องจากจะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าที่จำเป็น  
และกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้านำถุงผ้ามาใช้เอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ใช้ถุงพลาสติก  
รวมทั้งพิจารณากำหนดมาตรการจูงใจสำหรับบริษัท ห้างร้าน และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุ  
ที่ผลิตจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย นั้น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก  
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น เร่งรัดการดำเนินการ  
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรืดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้สามารถเริ่มดำเนินการ  
ลดการใช้ถุงพลาสติกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๔. ตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำหนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า” โดยมีรูปแบบของเอกสารและวิธีการนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย นั้น ให้ทุกส่วนราชการพิจารณารูปแบบและวิธีการนำเสนอของเอกสารดังกล่าวมาเป็นต้นแบบ/แนวทาง ในการจัดทำเอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ของส่วนราชการเองเพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่ส่วนราชการนั้น ๆ ได้ดำเนินการ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินการ รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการจัดทำให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน ๑ เดือน แล้วให้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งจัดส่งไปยังหน่วยงาน และสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ทั่วถึงด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ดร. ชัยเนติโยบ ๑๐/๑๖/๒๕๖๑

- พิมพ์

(นายวิชา นิตธรรม)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คุณหญิง

(นางสาวมนต์สินี เห็นพร้อม)

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

10 ก.ย. 2561

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๓ (สุกัญญา) ๑๙๕๓ (ทัศนศุภางค์) ๑๕๓๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th (สัญญาณรัฐ/บุษกร)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th